



## ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนสถานการณ์ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากมติที่ประชุมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ชมรมครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดังนี้

ข้อที่ ๑. โรงเรียนจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน ๒๐-๒๕คน/ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อที่ ๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติโดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ สลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารตามสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.)

ข้อที่ ๓. ให้ครูผู้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพ สุขศึกษา ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site กับนักเรียนกลุ่มที่ ๑ ที่เรียนในห้องเรียนมอบหมายงานให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ ทำใบงานใบกิจกรรมหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่บ้าน หรือครูบันทึกการสอน เพื่อOnlineให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ เรียนที่บ้านควบคู่ไปด้วยหรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าได้และมีการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google Classroom ทุกครั้ง

ข้อที่ ๔. ให้ครูผู้สอนปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แทนการสอนในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยให้ปรับใช้วิธีการอื่นเช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำรายงานหรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน

ข้อที่ ๕. เกณฑ์การนับเวลาเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ครูผู้สอนพิจารณาประเมินผลวิธีการอื่น เช่น การส่งงานตามกำหนดเวลา การเข้าเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละครั้ง คุณภาพของชิ้นงาน เป็นต้น

ข้อที่ ๖. การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุม และเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนดำเนินการสื่อสาร ชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียนถึงความจำเป็นในการปรับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ดังกล่าวให้ชัดเจน

ข้อที่ ๗. กรณีวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติทักษะในห้องปฏิบัติการหรือในสถานการณ์ที่เฉพาะของการ ฝึกทักษะแล้วแต่กรณี ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ ให้ครูผู้สอนพิจารณากำหนด แนวทางป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) อย่างรัดกุม

ข้อที่ ๘. โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม พร้อม คู่มือการเรียนออนไลน์ ตารางเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทาง [www.pp.ac.th](http://www.pp.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายศักดิ์ชัย พุ่งโพธิ์แดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

#### หมายเหตุ

๑. แนวปฏิบัติการสอนขต.ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครูผู้สอน มอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้พื้นที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทางเว็บไซต์ของครูผู้สอนทุกท่าน
๒. ครูผู้สอนต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากนักเรียนและ ผู้ปกครอง
๓. ทุกกิจกรรมดำเนินการปรับเปลี่ยนตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
๔. ครูผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
๕. ข้อปฏิบัติของนักเรียนเมื่อเดินทางมาโรงเรียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
  - ๑) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือFace Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
  - ๒) คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
  - ๓) ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุก ครั้ง
  - ๔) จัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal)
  - ๕) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน